



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยนหมู่ที่ ๑
ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑ บริเวณคอสะพาน คลส. ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายเสมียน พรหมจำปา ปริมาณงาน **สภาพเดิม** เฉลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร **สภาพใหม่** ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.จรเข้ใหญ่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคากลางเป็นเงิน ๙๙๓,๙๐๐.-บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น(ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และมีผลงานก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๖,๙๕๐.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ อบต. เชื่อถือ **โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาด้วย** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศการจ้างด้วยวิธีการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
๖. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และยื่นหลักฐานแบบการลงทะเบียนในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑ และกำหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและเข้ารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถือว่ายอมรับสภาพพื้นที่และเงื่อนไขอื่นๆ ทุกประการ จะนำมาอ้างให้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ไม่ได้

กำหนดซื้อของและยื่นซองเสนอราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่(งานการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอ(ที่ทำการอำเภอบางปลาม้า ชั้น ๑) ในวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ชั้น๑) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๕-๖๒๕๐ หรือ ๐-๓๕๔๕-๖๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ <http://jorakheyai.go.th> หรือเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง <http://www.gprocurement.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่